

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๑ (๒/๒๕๕๖) เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๑	การพิจารณาเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน ๖ คน	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณบดีแต่ละคณะ ตามรายชื่อต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล ใจงาม เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ๒. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ๓. อาจารย์เพียรพิน ก่อวุฒิพงศ์ เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕. อาจารย์ ดร.อุษณีย์ เล็งพานิช เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันท์ เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป	งานนิติกร กองบริหารงานบุคคล	นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งแล้ว
๔.๒	การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีให้เป็นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี เป็นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว เป็นรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยให้ดำรงตำแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	งานนิติกร กองบริหารงานบุคคล	นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๓	การพิจารณา “ร่าง” คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ ๑) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี ๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน เป็นกรรมการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดป่อพลับ	งานนิติกร กองบริหารงานบุคคล	นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งแล้ว
๔.๔	การพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ตามที่ได้เสนอ	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และกองบริหารงานบุคคล	รับทราบตามมติ สภามหาวิทยาลัยและได้นำไปปฏิบัติแล้ว
๔.๕	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ ตามที่ได้เสนอ	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และกองบริหารงานบุคคล	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว
๔.๖	การพิจารณาการประเมินค่าตอบแทนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ได้บรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘๒ (๓/๒๕๕๖) แล้ว

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๓๗	<p>การพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔) และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔)</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔) และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๔) ตามที่ได้เสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง</p>	<p>รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และกองนโยบายและแผน</p>	<p>ดำเนินการตามมติ สภามหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>